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บันทึกการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลไชยราช 
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันพธุ ที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญนำ หงษ์ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๒. นายสุวิจักขณ์ ทุ่งศรีแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๓. นายสมคิด ร่มวิเชียร สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๒ 
๔. นายนที คงเหมาะ สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๓ 
๕. นายสุคนธ์ ชังชะนา สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๔ 
๖. นายบุญจริง พิมพ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๕ 
๗. นายเริงศักด์ิ เดชรักษ์ สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๖ 
๘. นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๖ 
๙. นายสุชิน พุมมา สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๑ / เลขานุการสภา อบต. 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายประทีป ท่ังศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๒. นายคำพูน บุญเสงี่ยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๓. นายเฉลิมพล แก้วสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๔. นายโสธร ท่ังศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
๕. นายวิคุณ ก่ิงสวัสด์ิ รองปลัด อบต.ไชยราช (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) 
๖. นายสุรินทร์ ฟักเถ่ือน ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗. นางสาวนุชจรีย์ เอ่ียมสะอาด ผู้อำนวยการกองการศึกษา/รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 
๘. นายเอกพันธ์ คชเสนีย์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป สป.(ช่วยงานวิเคราะห์) 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เลขานุการสภา อบต.  เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภา 

อบต.ไชยราช กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภา อบต.  เมื่อสมาชิกสภา อบต.ไชยราช ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา 

อบต.ไชยราช สมัยสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.  วันนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาโอนแก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการ

ขอใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด  
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. คร้ังท่ีแล้ว สมัยวิสามัญท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ เมื่อ
วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต.    เชิญเลขานุการสภา อบต.อ่านรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว 
เลขานุการสภา อบต.  ได้อ่านรายงานการประชุมสภา อบต. คร้ังท่ีแล้ว สมัยวิสามัญท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ 

เมื่อวันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างละเอียด 
ประธานสภา อบต.  เชิญสมาชิกสภา อบต.ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. คร้ังท่ีแล้ว อย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง ว่ามีถ้อยคำหรือข้อความใดไม่ถูกต้อง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้วด้วยครับ 

มติท่ีประชุมสภา อบต.  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. คร้ัง ท่ีแล้ว สมัยวิสามัญท่ี ๔ คร้ังท่ี 
๑ เมื่อวันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
  - มีมติรับรองรายงานการประชุม  ๘    เสียง 
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม   - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑ การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ (เอกสารประกอบเพิ่มเติม) 
เลขานุการสภา อบต.  ข้อกฎหมาย 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

   ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้ง
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เปน็หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ  

ประธานสภา อบต.   ขอเชิญนายก อบต. ครับ 
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นายก อบต.   ตามเอ กสารประกอ บ (เพิ่มเติม) ขอโอนแล ะแก้ไขเปลี่ย นแปล ง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม) 

เหตุผลในการขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เพื่อความเหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาอาคาร 
สถานที่ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
ตำบล เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และเพื่อความ
เหมาะสมกับสถานะทางการคลังในปัจจุบันของ อบต. 

   ขอให้สภา อบต.ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามที่เสนอตามเอกสารประกอบ เพื่อความเหมาะสมใน
การเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

ประธานสภา อบต.   ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณา 
สมาชิกสภา อบต.   - ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ขอให้สมาชิก

สภา อบต.ได้พิจารณาว่าจะอนุมัติให้มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมาหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภา อบต.   - มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามเอกสารประกอบ
แนบท้ายการประชุม) ได้ตามที่เสนอขออนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
  - มีมติเห็นชอบ    ๘    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
  ๓.๒ พิจารณาการขอใช้พ้ืนท่ีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและ

ป่าคลองกรูด (หนังสือแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ท่ี คค ๐๗๐๓.๒๙/๕๖๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เร่ือง ขอหลักฐานเพ่ือดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ี
เขตป่าเขาไชยราช) 

เลขานุการสภา อบต.  ข้อกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
  มาตรา ๑๓/๑๘ ในกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์

จะใ ช้ พ้ืนท่ีบางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานท่ีปฏิบัติงานหรือเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการ
ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมี อำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็น
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บริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวน  แห่งชาติได้ และในบริเวณ
ดังกล่าวมิให้นำมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ มาใช้บังคับแก่การท่ีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จำเป็นต้องกระทำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือ ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีนั้น  

  การใช้พ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขต
ทับ ท่ีดินซ่ึงบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๑๔ อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในท่ีดินส่วน
ท่ีเป็นบริเวณท่ี ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นส้ินสุดลง เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับ
แต่วันท่ีประกาศกำหนด บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์  

  การใช้พ้ืนท่ีตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี  
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจา นุเบกษา 

  มติคณะรัฐมนตรี  
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง การเข้าใช้ประโยชน์ใน

พ้ืนท่ีป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีท่ี
ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ โดยให้ส่วนราชการย่ืนคำขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ประธานสภา อบต.   ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างช้ีแจงรายละเอียดครับ 
ผู้อำนวยการกองช่าง   - ช้ีแจงรายละเอียดการขอใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและ

ป่าคลองกรูด ตามหนังสือแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ ท่ี คค ๐๗๐๓.๒๙/
๕๖๓๑ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เร่ือง ขอหลักฐานเพ่ือดำเนินการขออนุญาตใช้
พ้ืนท่ีเขตป่าเขาไชยราช และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เร่ือง การ
เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม 
๒๕๒๓ ในกรณีท่ีปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาตตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ โดยให้ส่วนราชการ
ย่ืนคำขออนุญ าตเข้าทำประโยชน์ ใน พ้ืนท่ีป่ าไม้ ภายใน ๑๘๐  วัน  นั บแต่วันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงขอให้สภา อบต.พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพ่ือดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและ
ป่าคลองกรูดโครงการต่างๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุมสภา อบต.) 

ประธานสภา อบต.   มีสมาชิกสภา อบต.หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมสภา อบต.ว่า
เห็นชอบหรือไม่ท่ีจะให้ทาง อบต.ไชยราชดำเนินการขอใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างเสนอ 

มติท่ีประชุมสภา อบต.  มีมติเห็นชอบให้ทาง อบต.ไชยราชดำเนินการขอใช้พ้ืนท่ีภายในป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างเสนอ ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้ 



 
- ๕ - 

  - มีสมาชิกสภาลงช่ือเข้าร่วมประชุม   ๙    ท่าน 
  - มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุม  ๙    ท่าน 
  - ไม่อยู่ในท่ีประชุม    -  ท่าน 
  - มีมติเห็นชอบ    ๘    เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     - เสียง 
  - งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เร่ืองอ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต.  สมาชิกท่านใดมเีร่ืองอ่ืนๆหรือปัญหาท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้หรือไม ่
รองประธานสภา อบต.  หารือการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังในพ้ืนท่ี สปก.จะต้องดำเนินการอย่างไร 
ผู้อำนวยการกองช่าง  ถ้า สปก.ยังไม่มีการกันพ้ืนท่ีเป็นทางสาธารณะ จะต้องดำเนินการแจ้งให้ทาง 

สปก.ทำการรังวัดเพ่ือกันพ้ืนท่ีให้เป็นทางสาธารณะก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้ครับ 
นายสุชิน พุมมา (ส.อบต.หมู่ ๑)  หารือการดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังในพ้ืนท่ี หมู่ ๑ 
นายพีรวุฒิ เพชรขวัญ  สอบถามการดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ท่ี ๖ 
นายก อบต.  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว 
รองประธานสภา อบต.  - สอบถามการดำเนินการขอขยายเขตไฟฟ้าเนินสวรรค์ และเขาไผ่ 
  - ถนน คสล.ยุบบริเวณคอสะพานสายป่าสัก 
นายก อบต.  - การขยายเขตำไฟฟ้าท้ังสองแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน

ไฟฟ้าเพ่ือดำเนินการให้ 
  - กรณีถนน คสล.ยุบบริเวณคอสะพานได้เข้าสำรวจแล้ว ทางกองช่างจะได้เข้า

ดำเนินการแก้ไขให้ทันที 
ท่ีประชุมสภา อบต.  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต.  ถ้าท่ีประชุมไม่มี เร่ือง อ่ืนๆ หรือปัญหาท่ีจะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้  ขอปิด

ประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครับ 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
  (ลงช่ือ).................................................... 
                     (นายสุชิน   พุมมา) 
        สมาชิกสภา อบต.ไชยราช หมู่ท่ี ๑ 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 
 
 
  (ลงช่ือ).................................................... 
                 (นายบุญนำ   หงษ์ทอง) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช 


